

**TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ THÁI BÌNH**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 1/3, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn công tác Thông tấn xã Việt Nam do đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam làm trưởng đoàn. Cùng tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin tới

đoàn công tác tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh sau 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện giai đoạn hiện nay nhằm nỗ lực hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn Thông tấn xã Việt Nam luôn đồng hành với sự phát triển của tỉnh Thái Bình thông qua việc phản ánh kịp thời các sự kiện, hoạt động của địa phương. Đặc biệt trong đó là các bài viết mang tính định hướng, phân tích những thông tin sai lệch, góp phần thực hiện thắng lợi các mục

tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, đồng hành của Thông tấn xã Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh; quảng bá, giới thiệu về mảnh đất, con người Thái Bình tới đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Tỉnh Thái Bình sẵn sàng hợp tác cùng Thông tấn xã Việt Nam trong việc cung cấp thông tin; luôn tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên báo chí, trong đó có phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Bình hoàn

thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin một số kết quả nổi bật thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm của Thông tấn xã Việt Nam thời gian tới, đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Thái Bình tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, đồng chí Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam thông tin về việc thay

đổi nhân sự Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Bình.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí nguyên Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Bình, chúc đồng chí gắn bó và đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới.

**TỬ ANH****21 TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI...**

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự chương trình.

cấp tỉnh. Mỗi bức ảnh lan tỏa một câu chuyện, thông điệp yêu thương riêng nhưng phản ánh chung những khoảnh khắc đẹp, đáng nhớ về sự yêu thương, niềm vui và hạnh phúc; về sự đam mê của các thành viên trong gia đình đối với tã áo dài của dân tộc. Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giao hữu bóng chuyền hơi nữ cấp tỉnh năm 2024 nhằm tuyên truyền, khích lệ phong trào tập luyện, thúc đẩy môn thể thao này, tạo sân chơi cho phụ nữ được giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Giải thu hút gần 100 vận động viên của 11 đội bóng của các huyện, thành phố và các đơn vị. Với lối đánh kỹ thuật cùng với đội hình đồng đều, các đội bóng đã cống hiến cho khán giả những trận đấu sôi nổi, đẹp mắt. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các đội thi.

**NGÀY HỘI BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN...**

(Tiếp theo trang 1)

về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến về Luật Biên phòng Việt Nam cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các lực lượng đã phối hợp tuần tra trên bộ 61 lượt/427 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiểm soát 425 phương tiện/1.700 lượt lao động; phối hợp với lực lượng BDBP xử lý 1 vụ/1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, góp phần bảo đảm bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh, BDBP tỉnh đã trao tặng quà, nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" và các hoạt động công tác biên phòng khác.

**TIẾN ĐẠT****CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BDBP) (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm ngày biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), sáng ngày 1/3, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới thăm, chúc mừng

cán bộ, chiến sĩ BDBP tại Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng trong những năm qua đã có nhiều đóng góp quan trọng vào ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn

xã hội trên địa bàn biên giới biển của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. BDBP tích cực hỗ trợ và là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân, ngư dân vươn khơi bám biển khai thác hải sản hợp pháp; phối hợp với

các cấp, các ngành bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực ven biển, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các công trình, dự án trong Khu kinh tế Thái Bình, xây dựng khu vực biên giới biển phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh.

Thay mặt tập thể cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh cảm ơn sự quan tâm, động viên, tạo điều kiện về mọi mặt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND,

**LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, giáo dục chính trị và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu. LLVT tỉnh phấn đấu sau huấn luyện kiểm tra 100% quân số đạt yêu cầu, 75% trở lên đạt khá, giỏi.

Ngay sau lễ phát động đợt thi đua cao điểm, đại diện chỉ huy các lực lượng, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện và phong trào thi đua quyết thắng năm 2024.

\* Sáng ngày 1/3, tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - tiến lên giành ba nhất".

Năm 2024, huyện Vũ Thư quán triệt nhiệm vụ huấn luyện cho các lực lượng; Bộ đội thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ. Đối với bộ đội thường trực, tăng cường huấn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến

đấu cho cơ quan; huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành, kết hợp rèn luyện, nâng cao thể lực. Nội dung huấn luyện dành cho lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ tập trung nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật; huấn luyện sử dụng thành thạo vũ khí được biên chế và vũ khí tự tạo, khả năng hiệp đồng chiến đấu cấp tổ, tiểu đội, trung đội. Thời gian huấn luyện của các lực lượng bắt đầu từ ngày 1/3 đến ngày 15/12. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị, địa phương bảo đảm quân số, chấp hành nghiêm điều lệnh, chủ động chuẩn bị bài giảng giáo án, mô hình, học cụ, thao trường bài tập để công tác huấn luyện đạt hiệu quả cao.

Tại buổi lễ, đại diện khối thi đua cơ quan Ban CHQS huyện Vũ Thư và đại diện các đơn vị tự vệ, dân quân xã, thị trấn đã ký giao ước thực hiện đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - tiến lên giành ba nhất".

\* Sáng ngày 1/3, LLVT huyện Thái Thụy tổ chức lễ ra



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan các sáng kiến, mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện trung bày tại lễ ra quân huấn luyện.

quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm Vũ Thư và đại diện các đơn vị tự vệ, dân quân xã, thị trấn đã ký giao ước thực hiện đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - tiến lên giành ba nhất".

Năm 2024, Ban CHQS huyện Thái Thụy tổ chức huấn luyện chiến đấu cho sĩ quan chỉ huy và cơ quan các cấp; quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, dự

bị động viên, dân quân tự vệ. Nội dung huấn luyện bao gồm: giáo dục chính trị; huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao; huấn luyện công tác hậu cần, quản lý; huấn luyện công tác kỹ thuật.

Đối với các đồn biên phòng và Hải đội Biên phòng 2 nội dung huấn luyện sẽ tập trung vào

kỹ thuật chiến đấu, huấn luyện chiến thuật, huấn luyện điều lệnh, huấn luyện cứu hộ, cứu nạn... Phấn đấu kết thúc huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% đạt khá, giỏi.

Nhân dịp này, đại diện các đơn vị, địa phương đã ký kết giao ước thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2024.

**Hội thi "Bữa cơm gia đình ngày chủ nhật" trong công nhân viên chức lao động**

Nhân kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024), sáng ngày 1/3, tại Công ty TNHH nhựa Cotec (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình), Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề "Bữa cơm gia đình ngày chủ nhật" trong công nhân viên chức lao động.

Tham gia hội thi có 12 đội thi của 12 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh. Theo quy định của Ban tổ chức, mỗi

đội thi gồm 4 - 6 thành viên, nấu 1 mâm cơm cho 6 người ăn với số tiền 600.000 đồng. Thời gian nấu và trình bày mâm cơm không quá 90 phút. Tiêu chí của mâm cơm gia đình phải bảo đảm đủ dinh dưỡng, trình bày đẹp, có đủ 3 món bắt buộc gồm gà, tôm, cá và các món rau đi kèm. Kết thúc thời gian thi, các đội thực hiện thuyết trình về mâm cơm của mình với thời gian tối đa 5 phút/đội.

Hội thi nấu ăn "Bữa cơm gia đình ngày chủ nhật" là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao kiến thức

về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và kỹ năng nội trợ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đồng thời cũng là cơ hội để giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong công nhân viên chức lao động Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các đội tham gia hội thi.

**THU HOÀI**

Các đội tham gia hội thi.

**Khánh thành mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo phường Hoàng Diệu**

Khánh thành mái ấm tình thương cho bà Vũ Thị Ro.

Chiều ngày 1/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình, Đảng ủy phường Hoàng Diệu tổ chức khánh thành mái ấm tình thương cho bà Vũ Thị Ro, tổ dân phố số 9, phường Hoàng Diệu.

Bà Vũ Thị Ro, 73 tuổi, là phụ nữ đơn thân, thuộc diện hộ nghèo, sức khỏe yếu. Bà không có nhà riêng, sống trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp do bố mẹ để lại. Để chia sẻ khó khăn với bà Ro, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã hỗ trợ 30 triệu đồng, trích từ quỹ mái ấm tình thương để xây dựng ngôi nhà mới cho bà. Cùng với kinh phí hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của phường, của mạnh thường quân, thân nhân và gia đình tự có, sau gần 3 tháng khởi công, ngôi nhà kiên cố, kang trang rộng 35m<sup>2</sup> của bà Ro đã hoàn thiện.

Nhân dịp khánh thành mái ấm tình thương, các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành phố, đại diện chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, phường, tổ dân phố đã trao tặng các vật dụng cần thiết cho bà Ro. Đây là mái ấm tình thương thứ hai được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khánh thành từ đầu năm đến nay; là một trong những công trình kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024), chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng thị xã, 20 năm thành lập thành phố.

**XUÂN PHƯƠNG****QUYẾT ĐỊNH SỐ 604/QĐ-UBND CỦA UBND HUYỆN HƯNG HÀ****Về việc giải thể bắt buộc Hợp tác xã Hợp Thành, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà****ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯNG HÀ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

Căn cứ Văn bản số 776/UBND-KT ngày 15/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc xử lý hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và hợp tác xã tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tài chính số 39/TT-TCKH, ngày 25/01/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Giải thể bắt buộc Hợp tác xã Hợp Thành, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật Hợp tác xã năm 2012.

**Điều 2.** Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng giải thể bắt buộc Hợp tác xã Hợp Thành, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà theo quy định tại Điều 54 Luật Hợp tác xã năm 2012.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lễ và Thủ trưởng các phòng, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯNG HÀ****QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN SỐ 01/2024/QĐ-MTTPS CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VŨ THƯ****TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VŨ THƯ, TỈNH THÁI BÌNH**

Căn cứ vào Điều 8 và Điều 28 của Luật Phá sản năm 2014; Sau khi xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Bà Phạm Thị Hương Nhài, sinh năm 1975; Địa chỉ: Khu Minh Hưng, thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Đối với: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hải Xuân Tiến. Địa chỉ: Khu Minh Hưng, thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Thị Hương Nhài - Chức vụ: Giám đốc.

Thụ lý số: 01/2024/TL-PS, về việc: "Yêu cầu mở thủ tục phá sản".

Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu mở thủ tục phá sản:

Xét thấy có các căn cứ chứng minh của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hải Xuân Tiến làm và tình trạng phá sản.

**QUYẾT ĐỊNH**

1. Mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hải Xuân Tiến.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Thị Hương Nhài, sinh năm 1975 - Chức vụ: Giám đốc.

Địa chỉ: Khu Minh Hưng, thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

2. Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: Bà Nguyễn Thị Xuân Huyền.

3. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án, Quản lý viên/doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định tại Điều 66 của Luật Phá sản. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VŨ THƯ**